

แผนยุทธศาสตร์ของเครือข่าย C-อพ.สธ. พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	KR	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย)				
				๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
๑	การบริหารจัดการเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	- จำนวนโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายสถาบันและพื้นที่ อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ (เป้าหมายของ ๙ เครือข่าย)	๑.๑ การจัดทำ Website ของเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ Website ของ สป.อว.	✓	✓	✓	✓	✓
			๑.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสมาชิกที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยอาศัยการทำงานร่วมกับชุมชนในการดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงาน/ฝึกอบรม	อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ	อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ	อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ	อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ	อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ
			๑.๓ การสนับสนุนให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสมัครเข้าร่วมดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	อย่างน้อย แห่ง	อย่างน้อย แห่ง	อย่างน้อย แห่ง	อย่างน้อย แห่ง	อย่างน้อย แห่ง
			๑.๔ สนับสนุนให้สถาบันเครือข่ายสร้างจิตสำนึก/ให้ความรู้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
๒	การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรกายภาพชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	- คลังข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	๒.๑ สนับสนุนให้สถาบันเครือข่ายมีการดำเนินงานร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์ประสานงาน และ/หรือหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสำรวจ ศึกษา ประเมิน นำเข้าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร	เครือข่ายละ ๑ ฐานข้อมูล	เครือข่ายละ ๑ ฐานข้อมูล	เครือข่ายละ ๑ ฐานข้อมูล	เครือข่ายละ ๑ ฐานข้อมูล	เครือข่ายละ ๑ ฐานข้อมูล
			๒.๒ สนับสนุนให้สถาบันเครือข่ายดำเนินงานร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์ประสานงาน ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร	อย่างน้อย ๕๐ คน	อย่างน้อย ๕๐ คน	อย่างน้อย ๕๐ คน	อย่างน้อย ๕๐ คน	อย่างน้อย ๕๐ คน
			๒.๓ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ อปท. หรือชุมชนในการเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น	อย่างน้อย ๓ ชุมชน/อปท.	อย่างน้อย ๓ ชุมชน/อปท.	อย่างน้อย ๓ ชุมชน/อปท.	อย่างน้อย ๓ ชุมชน/อปท.	อย่างน้อย ๓ ชุมชน/อปท.
๓	การดำเนินงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	- จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น	๓.๑ การสนับสนุนการพัฒนาโจทย์วิจัยจากฐานข้อมูลทรัพยากรร่วมกับพื้นที่ชุมชนและเอกชน	เครือข่ายละอย่างน้อย ๑ เรื่อง	เครือข่ายละอย่างน้อย ๑ เรื่อง	เครือข่ายละอย่างน้อย ๑ เรื่อง	เครือข่ายละอย่างน้อย ๑ เรื่อง	เครือข่ายละอย่างน้อย ๑ เรื่อง
			๓.๒ สนับสนุนให้สถาบันเครือข่ายมีการดำเนินงานร่วมกับภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น	เครือข่ายละอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ปี				

หมายเหตุ จัดทำตามมติที่ประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕